

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 31.43 บาท แนวโน้มอ่อนค่า คาดกรอบ 31.20 – 31.60 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.43 บาท อ่อนค่าจาก 31.38 บาท ในช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน  
แนวโน้มอ่อนค่า กรอบวันนี้ 31.20 – 31.60 บาท

\* นายสรศักดิ์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มีแนวโน้มอ่อนค่า ตามการปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงิน ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าในคืนที่ผ่านมา

\* หลังจากสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหราชอาณาจักรขยายตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี ทั้งนี้ ONS คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะยังคงชะลอตัวต่อไปในปีนี้ ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของปัจจัยการแยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ปอนด์อ่อนค่า นอกจากนี้ตลาดยังมีความกังวลว่าสหรัฐอาจต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องงบประมาณภาครัฐ และไม่สามารถเปิดที่ทำการภาครัฐได้ในปลายสัปดาห์

\* จากความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจในยุโรปดังกล่าว รวมถึงประเด็นข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ส่งผลให้ตลาดมีการปิดรับความเสี่ยง (Risk off) นักลงทุนเข้าลงทุนในดอลลาร์ ส่งผลให้ในวันนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง

\* ปัจจัยที่ต้องจับตาคือการเจรจาการค้ารอบใหม่ของจนท.ระดับสูงสหรัฐ-จีนที่กรุงปักกิ่ง 14-15 ก.พ.นี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าก่อนวันที่ 1 มี.ค. ทรัมป์จะเดินหน้าเพิ่มการเรียกเก็บภาษีนำเข้าต่อสินค้าจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 25% จากเดิม 10% ในขณะนี้

\* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.03 จากวานนี้ที่ 96.63

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -1,590.41 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -1,597.2 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 31.422 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้